

## Bài Học 4

\*19 Tháng 1 – 25 Tháng 1

# Sự Tạo Thế, Một Chủ Đề Của Kinh Thánh



**Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này:** Sáng thế Ký 2; Ma-thi-ơ 19:4-6; Thi thiên 8; Gióp 38:1-21; Gióp 42:1-6; Ê-sai 45:18; Công vụ 17:22-31.

**Câu Gốc:** “Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặt rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất biển và các suối nước” (Khải huyền 14:6, 7).

Sáng thế Ký 1:1 – 2:3 là nền tảng cho các lời Kinh Thánh nói về sự Tạo Thế. Nhiều lời Kinh Thánh đã chỉ về Sáng thế Ký đoạn 1 và đoạn 2 một cách rõ ràng. Cũng nhiều câu khác nhắc đến hai đoạn Kinh Thánh này, tuy không trực tiếp. Chẳng hạn trong Hê-bơ-rơ 4:4: “Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài.” Đây là một câu trích từ Sáng thế Ký 2:2.

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu các câu Kinh Thánh khác nhau nhưng đồng chỉ về câu chuyện của Sáng thế Ký. Chúng ta cũng sẽ chứng minh các tác giả Kinh Thánh đã hiểu rằng Sáng thế Ký ghi lại câu chuyện về sự khởi thủy của loài người.

## Sự Tạo Thế Trong Sáng Thế Ký 2

Sáng thế Ký 1 đến câu 3 đoạn 2 là nền tảng của mọi chân lý khác mà chúng ta là Cơ Đốc nhân tin tưởng. Nhưng câu chuyện Tạo Thế không ngừng ở đó. Từ 2:3 cho đến cuối đoạn này, chúng ta thấy thêm nhiều chi tiết nữa. Chúng ta biết được chi tiết việc Đức Chúa Trời đã dựng nên A-đam và Ê-va. Chúng ta nên xem Sáng thế Ký 2:4 trở đi như là một lời giới thiệu chi tiết hơn về lịch sử của loài người; còn Sáng thế Ký 1:26-29 là tóm lược về sự kiện loài người đã được dựng nên.

**Đọc** Ma-thi-ơ 19:4-6. Bằng cách nào Đức Chúa Giê-su đã hỗ trợ sự thật của lịch sử ghi lại trong Sáng thế Ký 1 và 2?

---

Khi trả lời câu hỏi của người Pha-ri-si về việc ly dị, Đức Chúa Giê-su đã trích lời Kinh Thánh trong Sáng thế Ký 1:27 và 2:24. Điều này cho thấy rằng chính Chúa, Ngài đã xem những lời này là những sự kiện lịch sử của việc Tạo Thế và là nguồn cội của con người. Chúng ta còn muốn bằng chứng nào hơn nữa cho hai đoạn Kinh Thánh này về sự Tạo Thế. Chúng ta hiện diện trên mặt đất này không phải là việc ngẫu nhiên. Chúng ta là những con người đã được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và trong sự Tạo Thế ghi lại ở sách Sáng thế Ký, đó là lịch sử thật về nguồn cội của loài người.

**Đọc** Sáng thế Ký đoạn 2. Bạn có tìm thấy sự hiểu biết rõ ràng làm con người là gì, và chúng ta là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, và chúng ta đã được ban cho một sự tự do tùy ý hay không?

---

## SỰ TẠO THỂ QUA THI THIÊN

**Đọc** Thi thiên đoạn 8. Bạn thấy có liên hệ nào giữa những lời Thi thiên và Sáng thế Ký 1?

---

---

**Đọc** Thi thiên 104. Để ý đến các lời tôn vinh Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài đã được tỏ bày qua công việc Tạo Thế và trong sự che chở của Ngài. Hãy chỉ ra sự liên hệ giữa Sáng thế Ký 1 với các câu trong Thi thiên 104:

Câu 2 \_\_\_\_\_

Câu 5-7 \_\_\_\_\_

Câu 7-9 \_\_\_\_\_

Câu 14 \_\_\_\_\_

Câu 19 \_\_\_\_\_

Câu 25 \_\_\_\_\_

Chúng ta thấy thứ tự của các câu Thi thiên dường như cũng theo cùng thứ tự của các sự kiện ghi lại trong Sáng thế Ký 1. Thi thiên được viết theo thể các bài thơ, bài ca, và lời thơ nói lên quyền năng, sự khôn ngoan, và sự toàn thiện của Đức Chúa Trời và công trình Sáng Tạo của Đấng Tạo Hóa. Các câu Thi thiên cho thấy rõ ràng rằng câu chuyện Sáng thế Ký phải được chấp nhận là sự thật. Các lời Thi thiên đầy sự tôn vinh một Đấng Tạo Hóa.

Học thêm các thí dụ trong Thi thiên để xem các câu ấy phù hợp với Sáng thế Ký 1 như thế nào.

Thi thiên 24:1, 2 \_\_\_\_\_

Thi thiên 74:16, 17 \_\_\_\_\_

Thi thiên 89:11 \_\_\_\_\_

## Sự Tạo Thế Qua Sách Gióp

**Đọc** Gióp 38:1-21. Nghiên cứu các lời nói về sự tạo thế trong câu 1-12, 16 và 19.

---

Chúng ta cần nhớ câu chuyện của Gióp là câu chuyện gì. Những điều kinh khủng đã xảy đến với Gióp và gia đình của ông. Gióp chống chọi lại với những điều ác nghiệt đã xảy đến với ông khi ông là một người hết lòng trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời. Từ đoạn 38 đến 41, là những lời Đức Giê-hô-va nói về quyền năng sáng tạo của Ngài khi Ngài cố gắng trả lời sự băn khoăn của lòng Gióp.

**Đọc** kỹ lời Gióp đáp lại với Đức Chúa Trời trong Gióp 42:1-6. Tại sao Gióp trả lời như vậy? Chúng ta học gì qua câu trả lời này để giúp chúng ta biết trông cậy và tin tưởng Đức Chúa Trời khi những điều bất hạnh xảy đến với chúng ta?

---

Gióp cũng không thể nào giải thích được những điều đã xảy đến với mình. Nhưng qua những điều xảy ra ông nhận thức được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và ông biết trông cậy nơi Ngài, cho dầu điều gì đã xảy đến với ông.

Chúng ta không thể nào hiểu hết sự nhiệm mầu và diệu kỳ của sự Tạo Thế. Câu trả lời của Gióp giúp chúng ta hãy đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời dầu cảnh ngộ nào. Nói cho cùng, bao nhiêu câu hỏi về mọi điều của đời sống vẫn chưa được trả lời hết, ít nhất là lúc này. Nhưng chúng ta sẽ có cả một đời dài vĩnh hằng để hiểu được những điều mình chưa hiểu thấu ngày nay. Hãy nghĩ lại, chúng ta là những người của thế giới hiện đại, chúng ta còn hiểu được sự sáng tạo nhiều hơn con người của thời Gióp nữa.

**Chúng ta là những người sống trong thời đại sau khi Đức Chúa Giê-su đã xả thân chịu chết trên Thập tự giá. Chúng ta hơn Gióp vì chúng ta đã thấy được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã xảy ra và thành tựu. Bởi vậy chúng ta may mắn hơn Gióp. Vì lẽ ấy, chúng ta càng phải tin tưởng nơi Đức Chúa Trời càng hơn vì chúng ta đã thấy điều Ngài đã làm cho nhân loại.**

---

## Sự Tạo Thế Qua Các Lời Tiên Tri

Ê-sai 45:18 cho thấy chương trình Đức Chúa Trời tạo dựng một chỗ cho loài người ở. Nói một cách khác, Ngài đã dựng nên địa cầu là một môi trường sự sống có được và sinh vật có thể sinh tồn. Việc địa cầu là một nơi sống được không là một kết quả của sự ngẫu nhiên hay không định trước.

Hãy nghĩ đến một vài cá tính của địa cầu đã làm cho nó là một nơi con người sống được. So sánh trái đất của chúng ta với các hành tinh khác trong hệ thống thái dương. Thứ nhất, địa cầu có rất nhiều nước. Khoa học thấy có dấu hiệu có nước ở trên Hỏa Tinh. Nhưng không có một hành tinh nào có nước nhiều như địa cầu trong dạng của biển cả, sông hồ. Một điểm đặc biệt của địa cầu hơn hết ấy là địa cầu có một vòng khí quyển. Chỉ có địa cầu của chúng ta có vòng khí quyển để bảo vệ sự sống. Và cả đến nhiệt độ của trái đất cũng ở trong một mức độ điều hòa để cho sự sống sinh sôi nảy nở. Còn nhiều điều khác nữa, nhưng chỉ các điều trên thôi cũng đủ cho ta thấy địa cầu là hành tinh duy nhất cho phép có sự sống.

**Các câu** sau đây nói gì về các sự kiện đã được nói đến trong Sáng thế Ký 1? Ê-sai 44:24; Ê-sai 45:12; Giê-rê-mi 51:15, 16; A-mốt 4:13; Giô-na 1:9; Xa-cha-ri 12:1.

---

---

---

Hãy nghĩ đến một khởi thủy thật sự có ý nghĩa gì với chúng ta, khi chúng ta đang sống trong một thế gian vô vọng nếu không có Đức Chúa Giê-su là Đấng Tạo Hóa.

## Sự Tạo Thế Qua Các Sách Trong Tân Ước

**Đọc** xong các câu này, chúng ta thấy bài giảng có kết quả nào? Sau khi giới thiệu chủ đề của mình, Phao-lô nói gì cho các nhà thông thái trong câu 24, 25. Ông nói gì trong câu 26-28 về mối tương quan giữa Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa với con người?

---

Khán thính giả của Phao-lô ở đây chắc chắn có những người học rộng, những tư tưởng gia của trường phái Stoics và Epicureans. Nhóm Stoics tin rằng thiên nhiên phải được phác họa. Nhưng người Epicureans thì không tin điều ấy. Cả hai nhóm người này không biết về Đức Chúa Trời. Nhưng họ có những lý luận về nguồn cội của thế gian không khác gì các lý lẽ mà chúng ta vẫn còn nghe thấy ngày nay.

Điều quan trọng ở đây là Phao-lô đã làm chứng cho các tư tưởng gia không tin Chúa rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của muôn loài và muôn người. Phao-lô là một người tin Chúa, không như các người này, nhưng ông lại nói rằng họ và ông có điểm tương đồng. Ấy là cả họ và ông thấy đều đã được ban cho sự sống bởi cùng một Đức Chúa Trời. Và Phao-lô dùng đó là nền tảng của bài giảng luận của ông. Chúng ta thấy đó, sự Tạo Thế đã là một chủ đề quan trọng trong thời kỳ Kinh Thánh.

Hãy nghiên cứu thêm trong các câu Kinh Thánh sau đây; Ma-thi-ơ 19:4-6; Mác 2:27; Lu-ca 3:38; Giăng 1:1-3 ; 2 Cô-rinh-tô 4:6; Hê-bơ-rơ 4:4; Gia-cơ 3:9; 2 Phi-e-rơ 3:5; và Giu-đe 11, 14. Tất cả các tác giả của Tân Ước đều nói về câu chuyện Tạo Thế của Sáng thế Ký.

**Đọc** Khải huyền 4:11 và Khải huyền 10:5, 6. Những người trên thiên đàng và các thiên sứ nói gì về quyền tạo thế của Đức Chúa Trời?

---

Sự Tạo Thế không là một sự kiện ngẫu nhiên không định trước. Thế gian được dựng nên vì đó là ý Đức Chúa Trời.

## Thứ Sáu \*25 Tháng 1

**Nghiên Cứu Bổ Túc:** Kinh Thánh là một cuốn sách nói về Đức Chúa Trời và mối tương quan giữa Ngài với vật thọ tạo của Ngài ấy là chúng ta và địa cầu chúng ta đang sống đây. Diễn biến của các sự kiện trong tuần lễ Tạo Thế rất là đặc biệt vì đó là những diễn biến theo ý Chúa. Các sự kiện ấy ở ngoài sự nghiên cứu của khoa học vì hai lý do. Thứ nhất các sự kiện của tuần lễ sáng tạo là các sự kiện độc đáo. Độc đáo vì đó là các sự kiện chỉ xảy ra có một lần. Khoa học nghiên cứu theo thí nghiệm và quan sát những gì xảy ra nhiều lần, nhưng khoa học không hiểu được những sự kiện chỉ xảy ra có một lần. Thứ hai, các sự kiện trong chương trình Tạo Thế chỉ xảy ra do nơi hành động của Đức Chúa Trời và chỉ mình Ngài mà thôi . . .

Quan điểm của một người về nguyên thủy của mình rất là quan trọng cho người ấy biết và hiểu mình là ai. Hiểu biết cội nguồn của chúng ta là điều rất quan trọng nên Đức Chúa Trời đã đặt điều ấy ngay trong những câu đầu tiên của Kinh Thánh. Các sứ điệp của Kinh Thánh đều dựa trên căn bản của câu chuyện Tạo Thế.

“Người ta sẽ luôn tìm cách giải thích sự tạo thế bằng các hiện tượng thiên nhiên, là những điều Đức Chúa Trời chưa hề tỏ bày. Nhưng khoa học của loài người không làm sao học được hết các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời của Thiên Đàng. Khoa học không thể nào giải thích được hết các kỳ công của sự tạo thế. Bởi vì những điều ấy đã xảy ra bởi quyền phép nhiệm mầu của Đức Chúa Trời quyền năng. Cũng một thể ấy, khoa học không thể nào giải thích Đức Chúa Trời đến từ đâu.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Spirit of Prophecy*, bộ 1 câu 89.

### Đề Tài Thảo Luận:

❶ Sự Tạo Thế là một chủ đề chính của toàn Kinh Thánh. Có chứng cứ nào cho chúng ta thấy các nhà viết Kinh Thánh có sự bất đồng về tư tưởng này không? Hay có chỗ nào chúng ta thấy họ bày tỏ lòng hồ nghi với câu chuyện Tạo Thế của Sáng thế Ký không? Vì sao lời trả lời cho câu hỏi này là nghiêm trọng?

❷ Đức Chúa Giê-su đã ủng hộ những điều Môi-se viết (Lu-ca 16:29-31), luôn cả câu chuyện Tạo Thế (Mác 2:27, 28; Ma-thi-ơ 19:4-6). Biết được bối cảnh của các trường hợp này và qua gương của Đức Chúa Giê-su, chúng ta nghĩ gì về câu chuyện Tạo Thế?